

หลังจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เคยออกมาแสดงความห่วงใยต่อสภาพต้นไม้ใหญ่ที่เรียงรายอยู่บริเวณสองข้างทางทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด กลางรายการคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2559 อันมีใจความตอนหนึ่งว่า

“ต้นไม้ในเมืองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะกว่าต้นไม้จะโตเป็นไม้ใหญ่ได้ต้องใช้เวลานาน... ต้องใช้วิธีการดูแลการตัดต้นไม้อย่างมีศิลปะเพื่อจะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เอาไว้... ไม่ใช่ให้ใครก็ได้มาตัดต้นไม้เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนที่เรียกว่ารุกขกรออกแบบตัดให้เป็นศิลปะ...” ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องนี้ขึ้นมากด้วยเหตุที่ว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาประเทศไทยขาดหลักการในการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามท้องถนน หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เรานำการรักษาสภาพต้นไม้กันด้วยกรรมวิธีแบบตามมีตามเกิดมาช้านาน และเนื่องในปีนี้จะครบรอบ “12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” พลเอกสุร

‘สุรศักดิ์’ ดันหลักสูตรรุกขกร อดโลกร้อนด้วยมือหมอดต้นไม้



ศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาการบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ โดยอาศัยหลักการตามวิธีการของ “รุกขกร” เพราะหากปล่อยให้ทำกันอย่างไร้ทิศทางต่อไปจะส่งผลให้ต้นไม้มี

สุขภาพเสื่อมโทรมลงจนหมดอายุชั้ก่อนวัยอันควรไปในที่สุด

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งดำเนินการจัดอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่รุกขกร จากหลาย ๆ ภาคส่วนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จนเป็นที่มาของ “โครงการอบรมรุกขกร กรมป่าไม้” ที่มีบุคลากรทั้งจากหน่วยงานของกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านการอบรมไปแล้วจำนวนหลายรุ่น โครงการนี้ในระยะแรกเริ่มหรือรุ่นที่ 1 มีผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 104 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการกรมป่าไม้ระดับอำนาจการ บุคลากร

ภาครัฐ และเอกชนที่ต้องทำหน้าที่ตัดแต่ง ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองโดยตรง ได้รับการสนับสนุนความรู้หลักจากวิทยากร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ชำนาญการด้านการดูแลต้นไม้ในเขตเมือง

ส่วนรุ่นที่ 2 มีผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 50 คน เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการของกรมป่าไม้ที่สามารถปฏิบัติงานรุกขกรได้ โดยเน้นการสร้างทีมรุกขกรของกรมป่าไม้ให้เข้มแข็ง รวมถึงเพื่อให้ภาคความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

โดยการอบรมในรุ่นนี้จะมีวิทยากรจากรุ่นที่ 1 มาคอยเป็นที่ปรึกษา และจะมอบหมายให้ผู้ผ่านการอบรมจากรุ่นที่ 1 มาแล้วเป็นวิทยากรหลัก

สำหรับรุ่นที่ 3 ที่กำลังจะเปิดอบรม จะคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ช่วยรุกขกร อันได้แก่ บรรดาพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ โดยทางกรมป่าไม้มอบหมายให้ นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้กำหนดหลักสูตรและใช้วิทยากรหลักที่เป็นผลผลิตอันได้จากการอบรมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มาทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ทางกรมป่าไม้ กำลังจะเปิดอบรมผู้ช่วยรุกขกร ซึ่งจะถือเป็นโครงการรุ่นที่ 3 เพื่อการผลิตผู้มีความรู้ความสามารถด้านรุกขกร ของกรมป่าไม้เองนั้น ในระยะนี้ได้มีหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมทางหลวง ที่มาขอให้ทางกรมป่าไม้ช่วยจัดอบรมให้กับบุคลากรของตนเองด้วยเช่นกัน ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งกิ่งไม้ของกรมทางหลวง ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 560 คน

นับจากนี้เมื่อมีการเพิ่มจำนวนรุกขกร หรือ “หมอดันไม้” ได้เพียงพอต่อความต้องการตามวัตถุประสงค์ ต่อไปต้นไม้ใหญ่ตามสองข้างทางแต่ละคันก็จะสามารถทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มปริมาณออกซิเจน ให้ความร่มรื่น ลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ และ “ลดโลกร้อน” ได้ตามภารกิจของมันต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน.